

หุ้น.....ใครๆ ก็เป็นนักลงทุนได้

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ยากลงทุนในหุ้น แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี เรามีคำแนะนำพื้นฐานมาบอกกัน ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า การลงทุนในหุ้น หรือที่เรียกกันแบบชาวบ้านว่าเล่นหุ้นนั้น เค้าเล่นกันอย่างไร

การลงทุนในหุ้น หรือ การเล่นหุ้นนั้น ก็คือการซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการซื้อขายหุ้นนั้น มีด้วยกัน ๒ ตลาดคือ ตลาดแรก และ ตลาดรอง ทั้ง ๒ ตลาดมีความต่างกันอย่างไร **ตลาดแรก** นั้น ถือเป็นตลาดของการซื้อขายหุ้น IPO (Initial Public Offering) เกิดจากการที่บริษัทต้องการระดมทุนจากนักลงทุน เพื่อขยายกิจการ *** หุ้น IPO คืออะไร ขอยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าเราเปิดร้านอาหาร ถ้าเราเปิดร้านอาหาร ๑ ร้าน พอทำไปสักพัก ธุรกิจของเราเริ่มขายดี ลูกค้าดีใจ เราจึงมีแนวคิดอยากที่จะขยายสาขาของร้านเพิ่ม ซึ่งแน่นอนว่า เราต้องการเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อมาขยายธุรกิจ ซึ่งแหล่งเงินทุนที่เราจะสามารถหาได้ ก็จะมาจก ๒ ทางคือ .มาจากการกู้เงิน เช่น กู้เงินกับธนาคาร หรือหาเพื่อนมาร่วมหุ้นด้วย ซึ่งการหาเพื่อนมาร่วมหุ้นด้วย ในความหมายของลงทุนก็คือ “การระดมทุนโดยการขายหุ้นเพิ่มทุน แบบนี้เป็นต้น***

ในการซื้อหุ้น IPO จะต้องจองซื้อผ่านผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนที่บริษัทเป็นผู้กำหนด เช่น บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้ง หลังจากนั้นหากจะมีการซื้อขายหุ้นกันในลำดับต่อไป ก็จะเป็นการซื้อขายกันในตลาดรอง หรือที่เรียกกันว่าซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่พวกเรา (ชาวเมา) ทั้งหลายรู้จักกันดี

เมื่อรู้จักตลาดในการซื้อขายหุ้นกันแล้ว ต่อไป เรามาทำความรู้จักกับ **ผลตอบแทน** ที่นักลงทุนทั้งหลายควรจะได้รับกันบ้าง ผลตอบแทนสำหรับการลงทุนในหุ้นนั้น หลักๆ แล้วมี ๒ ประเภทคือ

ประเภทที่ ๑ ผลตอบแทนที่เรียกว่า Capital Gain หรือ ผลตอบแทนจากกำไรส่วนต่างของราคาหุ้นที่เราซื้อมากับราคาที่เรายขายไป เช่น เราซื้อหุ้น TRUE มา ๑ ตัว ในราคา ๓.๗๕ บาท และอีก ๑๐ วันต่อมา เราขายหุ้นตัวเดียวกันไปในราคา ๕.๐๐ บาท เรามีกำไรจากการขายครั้งนี้ ๑.๒๕ บาท เป็นต้น

ประเภทที่ ๒ ผลตอบแทนที่เรียกว่า Dividend หรือ เงินส่วนแบ่งผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทในระหว่างปี ที่นำมาแบ่งให้กับผู้ถือหุ้น ผลตอบแทนประเภทนี้ นักลงทุนจะสามารถได้รับเงินก้อนนี้ ต่อเมื่อบริษัทที่เราถือหุ้นเอาไว้ มีการประกาศจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งก็ไม่ว่าจะได้รับการปันผลหรือไม่ ดังนั้น นักลงทุนหน้าใหม่ ต้องเข้าไปดูในรายละเอียดของบริษัทต่างๆ ได้ ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่สำคัญคุณจะได้รับเงินประเภทนี้ เมื่อคุณซื้อและถือครองหุ้นตัวนั้นไว้จนถึงวันที่บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลเท่านั้นนะ)

ต่อไปมาว่าด้วยเรื่องการเลือกเป็นนักลงทุน อันนี้ไม่มีกฎตายตัว แต่เป็นความชอบส่วนบุคคล รวมไปถึงคุณอาจจะไม่ได้เลือกแต่เหตุการณ์มันพาไป เช่น พวกติดดอย (ซึ่งผู้เขียนก็เป็นอยู่ในขณะนี้) ว่าด้วยเรื่องของการเป็นนักลงทุนแล้ว ส่วนใหญ่ มี ๒ ประเภทคือ นักลงทุนสาย Fundamentals และ นักลงทุนสาย Technical Analysis

ประเภทที่ ๑ นักลงทุนสาย Fundamentals คือ นักลงทุนที่เลือกซื้อหุ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน ส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มีความเชี่ยวชาญหรือให้ความสำคัญกับการอ่านผลประกอบการของบริษัท ผ่าน งบการเงิน (งบการเงินคืองบที่แสดงผลประกอบการของบริษัท และงบที่แสดงสัดส่วนของทรัพย์สิน หนี้สิน และทุน รวมไปถึงสภาพคล่องของเงินที่ใช้หมุนเวียน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด) นักลงทุนสายนี้ส่วนใหญ่จะเผื่อใจหวะ ในการเข้าซื้อ หรือ ขายทำกำไร บางคนใช้เวลาหลายปีกว่าจะขายหุ้นที่ซื้อไว้ หรือ อาจจะไม่ขายเลย หากพิจารณาผลประกอบการแล้วเห็นว่า บริษัท ยังสามารถเติบโตต่อไปได้ แลระหว่างทางมีเงินปันผลเป็นค่าตอบแทน พวกนี้ส่วนใหญ่มีเงินเยอะ และเป็นเงินเย็น

ประเภทที่ ๒ นักลงทุนสาย Technical Analysis คือนักลงทุนที่เน้นวิเคราะห์ตามเครื่องมือต่างๆ ในทางคณิตศาสตร์ เช่น ดู กราฟ MA MACD EMA และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อหาสัญญาณเข้าซื้อ และหาสัญญาณจุดขายเพื่อทำกำไร จากเครื่องมือที่กล่าวมา นักลงทุนประเภทนี้ ส่วนใหญ่ไม่เน้น ถือนานเพื่อรอปันผล แต่จะเน้นทำกำไรเป็นรายรอบ (รอบใครรอบมัน กำหนดรอบกันเอาเองตามความพอใจ)

อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น เราอยากจะเป็นนักลงทุนสายไหน ขึ้นกับจริตของแต่ละคน ไม่มีสูตรตายตัว แต่ส่วนใหญ่เท่าที่เห็น เข้ามาใหม่ๆ ก็นิยมเป็นนักลงทุน สาย Technical Analysis แต่พออยู่ไปอยู่มา นานวันเข้า ก็กลายเป็นนักลงทุนประเภท Fundamentals ไปเองโดยไม่รู้ตัว เพราะซื้อมาแล้ว หุ่นตก ขายไม่ทัน และติดดอย

หลังจากตัดสินใจแล้วว่าอยากจะเป็นนักลงทุน ขึ้นตอนต่อไปคือ ไปเปิดบัญชีหุ้น ในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เราจำเป็นต้องเปิดบัญชีหุ้นกับธนาคาร หรือที่เรียกว่า เปิดพอร์ต เพื่อซื้อขายหุ้น นั่นเอง ซึ่งอัตราขั้นต่ำสำหรับการเปิดพอร์ต แตกต่างกันไป (อันนี้ติดต่อกับจากธนาคารที่เป็นตัวแทน) หลังจากเราเปิดบัญชีเสร็จแล้ว เราก็จะได้พีทีเอชส่วนตัว หรือ โบรกเกอร์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเราในการรับคำสั่งซื้อ หรือ ขายจากเราและไปดำเนินการต่างๆ นานาให้เราจนเราได้หุ้น หรือ เราขายหุ้น ได้ แต่หลังจากที่เราเข้ามาวางการซื้อขายหุ้นได้สักพัก ต่อไปเราก็จะซื้อหรือขายได้ด้วยตัวเอง (แต่...เราก็จะยังจำเป็นที่ต้องมีโบรกเกอร์ติดตัวเราไปตลอด ไม่สามารถบอกเลิกได้ว่างั้นเถอะ) โบรกเกอร์จะได้ค่าตอบแทน จากการซื้อหรือขาย ของเราทุกรอบ ไม่ว่าเราจะได้ขายได้กำไร หรือ ขาดทุนก็ตาม

เมื่อมีบัญชีหุ้นแล้ว ต่อไป ลงสนามได้เลย

โบรกเกอร์จะแนะนำให้เราหาโปรแกรมมาเพื่อใช้ในการเทรด (ซื้อ-ขาย) หุ้น โดยทั่วไปโปรแกรมที่ใช้กันก็มี Streaming Pro หรือ โปรแกรม eFinance โปรแกรมเหล่านี้จะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับหุ้น เช่น ข่าวหุ้น

ราคาหุ้นแบบ real time เครื่องมือเทคนิควิเคราะห์ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ รวมถึง ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บทวิเคราะห์ทั้งหลายรายวัน แนะนำให้อ่านเพื่อความเข้าใจประกอบการตัดสินใจซื้อขาย ที่สำคัญ การตัดสินใจซื้อหรือขายแต่ละครั้ง ควรมาจากตัวเราเอง มาจากใจเราเอง เพราะไม่มีราคาซื้อ หรือ ราคาขาย ที่เหมาะสม ในความเป็นจริง เน้นว่า ไม่มี

เมื่อทุกอย่างมีครบ บวกความพร้อมของผู้ลงทุน ขั้นตอนต่อไปคือ ลงมือทำจริง ขอให้ทุกคนโชคดี

วิชุดา สมัยนิยม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นักลงทุนสมัครเล่นตัวจริง